



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID – 19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID – 19) ในประเทศได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป ในการนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์ดังกล่าว อันมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร คู่ความ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

๑. ให้เลื่อนคดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษทุกคดี ที่นัดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเลื่อนไปนัดพร้อมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้คู่ความกำหนดวันนัดพิจารณาใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลายเว้นแต่คดีดังต่อไปนี้

๑.๑ คดีนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ศาลฎีกา

๑.๒ กรณีผิดฟ้อง ผากชั่ง ขอประกันตัวปล่อยชั่วคราวและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคู่ความและประชาชน

๑.๓ คดีการใช้สิทธิทางศาลที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยใช้ระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศ

๑.๔ คดีสามัญ หรือคดีสามัญพิเศษ ที่จำเลยต้องชั่งระหว่างพิจารณา หรือคดีอื่น ๆ ที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เห็นควรให้พิจารณาคดี

การเลื่อนคดีดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ศาลติดต่อคู่ความเพื่อแจ้งประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ฉบับนี้ให้คู่ความทราบและแจ้งการเลื่อนทางประกาศสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการออกหมายและส่งหมายแจ้งวันนัดสำหรับคดีทุกประเภทที่ผู้รับมอบหมายมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการส่งโดยวิธีการไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

๒. คดีที่รับฟ้องใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) จะนัดพิจารณาในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องหรือคำร้องให้คู่ความอีกฝ่ายให้ส่งโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก่อน

๓. คู่ความของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่ประสงค์จะขอเลื่อนคดีตามข้อ ๑ หรือยื่นคำคู่ความหรือเอกสารใด ๆ ให้โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอคำแนะนำและหากต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีหรือคำคู่ความ หรือเอกสารใด ๆ ให้ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๐๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) jvnc@coj.go.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS; <https://cios.coj.go.th>) หรือจุดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service และกล่องรับเอกสาร Box Thru ณ จุดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกำหนด

คู่ความของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ที่ประสงค์จะขอเลื่อนคดีตามข้อ ๑ หรือยื่นคำคู่ความหรือเอกสารใด ๆ ให้โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอคำแนะนำและหากต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีหรือคำคู่ความ หรือเอกสารใด ๆ ให้ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๑๗๑ ๔๐๖๒ - ๓ ต่อ ๖๐๒, ๖๐๙, ๖๐๔ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) mnbjc.๑@coj.go.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS; <https://cios.coj.go.th>)

๔. ในกรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๒๓ ต่อ ๑๐๐๐, ๒๒๐๓, ๒๔๐๒ และขอให้ติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง <https://jvnc.coj.go.th>

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางอโนชา ซีวิตโสภณ)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง